

Số: 54/BC-BKTXH

Tu Mơ Rông, ngày 07 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; các Nghị quyết của HĐND huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và các ngành có liên quan;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trên cơ sở Tờ trình số: 294/TTr-UBND, ngày 16/11/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và báo cáo với HĐND huyện một số nội dung như sau:

#### 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Trên cơ sở Báo cáo số: 851/BC-UBND, ngày 16/11/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện. Bên cạnh những nỗ lực kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân huyện đã cơ bản đánh giá được những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân tồn tại và những giải pháp cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ trong năm 2024. (Tại Báo cáo số 53/BC-BKTXH, ngày 07/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

#### 2. Về dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Trong năm 2024, nền kinh tế còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn đến nguồn thu đầu tư phát triển trên địa bàn huyện; bên cạnh đó hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa đồng bộ; còn nhiều tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục; các vấn đề về xã hội, môi trường đòi hỏi sớm phải xử lý, giải quyết. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cần quan tâm, chỉ đạo một số nội dung như sau:

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu: Đề nghị UBND huyện cần quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện có hiệu quả một số lĩnh vực đột phá đã được chỉ ra tại các kỳ họp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, trên

cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh... tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung, phân bổ các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, các ý kiến chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các Nghị quyết khác có liên quan, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2024: Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như đã nêu trong dự thảo Nghị quyết; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc đã được các cấp, các ngành đã chỉ ra và quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Chỉ đạo việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát thực tế, điều kiện, khả năng và lợi thế trên địa bàn. Nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, kiến nghị, đề xuất đã được Đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát chỉ ra.

Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ Quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ về nội dung số liệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Thực hiện tốt chính sách với người có công, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục, y tế, huy động trẻ em ra lớp đầy đủ.

Cần phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn. Đồng thời, theo dõi, cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn đối với các Chương trình MTQG đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đề nghị tiến hành cập nhật các số liệu cụ thể, rõ ràng, chính xác; tiếp thu các ý kiến qua công tác thẩm tra của các Ban HĐND huyện, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND huyện, kỳ họp thứ 6 khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, kính trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH; Ban KT-XH;



**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Đoàn Minh Tiến**